



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการฯทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น	แนวหน้า
2. ธรรมนัสแก้ปัญหา ปลาหมอค้างดำพร้อมรับ 9 ข้อเสนอ สมาคมประมง	แนวหน้า
3. 'ธรรมนัส'ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นน้ำสายหลักเจ้าพระยาสร้างอ่างฯที่น่าน	แนวหน้า
4. กรมประมงร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชาติพันธุ์ในถิ่นทุรกันดาร	สยามรัฐ
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม "สหกรณ์ออมดี มีสุข" เฉลิมพระเกียรติ...	สยามรัฐ
6. องคมนตรีติดตามอาคารอัดน้ำห้วยน้ำพุนพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจาก...	สยามรัฐ
7. รายงาน: องคมนตรีติดตามการพัฒนาชุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อองฯ จ.บึงกาฬ	สยามรัฐ
8. คอลัมน์: สารพัน เศรษฐกิจ สังคม: สีสรรพรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ	ไทยโพสต์
9. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าท้าหยั่งดิน: เดินหน้าเพิ่มสมาร์ตฟาร์มเมอร์	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ส่งช่วยชาวบ้านหารายได้	เดลินิวส์
12. ตัวอย่างDNAปี60 ปลาหมอค้างดำตรงกับที่ระบาด	ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*

# สศก.ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการฯ ทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น

**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่มตินโยบายกำหนดให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพิ่มเติมจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทางด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรดังกล่าว จะช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรประเภทต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร ช่วยรองรับภาคการเกษตรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร (Agricultural Service Provider) โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สามารถเป็นเจ้าของเครื่องมือเครื่องจักรกลของตนเอง และพร้อมเป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจเกษตรด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนให้เกษตรกร และสร้างรายได้เสริมได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่า จากรายได้เดิม

ทั้งนี้ สศก.ในฐานะนายทะเบียนและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เชิญหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณายกร่าง “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร พ.ศ.2567” เพื่อนำมาใช้แทนฉบับเดิม ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร และเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงเพื่อลดความกระทบจากการดำเนินการ

ดังกล่าวของรัฐ สศก.จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลทั่วไปที่มีต่อ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร [www.oae.go.th](http://www.oae.go.th) หรือตาม QR Code

สำหรับกำหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดย สศก.จะรวบรวมความคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้รับ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สำหรับประกอบการพิจารณาในการออกระเบียบฯ หากท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร.0-2-9406640 ในวันและเวลาราชการ สศก.ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและร่วมกันตอบแบบสอบถามเพื่อประโยชน์ต่อภาคเกษตร เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไทยร่วมกัน

## ธรรมชาติแก้ปัญหา ปลาหมอคงดำ พร้อมรับ 9 ข้อเสนอ สมาคมประมง



**รับ 9 ข้อ :** ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคงดำ ร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและชาวประมง พร้อมรับ 9 ข้อเสนอจากสมาคมประมงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคงดำ ที่ สมาคมการประมงสมุทรสาคร ด.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคงดำ ร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและชาวประมง โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ดร.ณมาณิตา กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วย รมว.เกษตรฯ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดี

กรมประมง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชัยวัฒน์ คุณทกิจ รอง ผวจ.สมุทรสาคร นายเฟดิม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายมงคล สุขเจริญกนก ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร และผู้แทนสมาคมการประมงจาก 16 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของปลาหมอคงดำ เข้าร่วมประชุม ที่สมาคมการประมง

สมุทรสาคร ด.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหารือกัน

โดย ร้อยเอกธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ได้รับข้อเสนอจากสมาคมใน 9 ข้อเสนอจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้แก่ 1.กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ 2.ออกประกาศให้มีการผ่อนผันเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่เหมาะสมตามความจำเป็น 3.ให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนที่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีปลาหมอคงดำระบาดอยู่ 4.ให้รับลงทะเบียนเรือประมงชาวประมง ที่จะมาเข้าร่วมโครงการกำจัดปลาหมอคงดำ 5.รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนสนับสนุนในการกำจัดปลาหมอคงดำ ให้กับชาวประมง 6.ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในแต่ละจังหวัด 7.เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแจ้งข้อมูลการระบาดของปลาหมอคงดำในพื้นที่เพาะเลี้ยงต่อคณะทำงานฯ เพื่อกำจัดปลาหมอคงดำ 8.จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจรับแจ้งข้อมูลการระบาดของปลาหมอคงดำ เพื่อประสานคณะทำงานฯ ดำเนินการกำจัดโดยเร่งด่วน และ 9.พื้นที่ไหนที่ได้มีการกำจัดปลาหมอคงดำจนเหลือน้อยแล้วให้เริ่มปล่อยปลานักล่าตัวใหญ่จำนวนมากพอลงแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อให้ปลานักล่ากินลูกปลาหมอคงดำ คัดวงจรชีวิตปลาหมอคงดำต่อไป

## 'ธรรมนัส' ลงพื้นที่ ตรวจสอบต้นน้ำ สายหลักเจ้าพระยา สร้างอ่างฯที่น่าน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.น่าน โดยมีนายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ ผวจ.น่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ ที่ อบต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า แม่น่าน เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในภาคเหนือ และเป็นสายหลักที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาร้อยละ 45 ซึ่งต้องเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำให้ประชาชนต้นน้ำได้ใช้น้ำ และป้องกันไม่ให้เกิดท่วมสู่จังหวัดข้างเคียง อีกทั้งยังเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ อันดับที่ 13 ของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 7 ล้านกว่าไร่ มีสถานที่พักและท่องเที่ยว จึงอยากให้พัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวด้วย

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร 200 ราย และเดินทางไปยังจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุน บ้านตาแก้ว ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ มีน้ำใช้เพียงพอในพื้นที่

นอกจากนี้คณะของ รมว.เกษตรฯ ได้พบปะเกษตรกรซึ่งที่ว่าการ อ.แม่จริม จ.น่าน และเดินทางไปยังโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำกิ ซึ่งมอบหมายให้กรมชลประทานศึกษาและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตั้งแต่ปี 2565 เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุขนาด 52 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยกักเก็บน้ำสำหรับเพาะปลูก และอุปโภค-บริโภค รวมถึงรองรับน้ำไม่ให้ไหลท่วมพื้นที่ด้านล่าง

## กรมประมงร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชาติพันธุ์ในถิ่นทุรกันดาร สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เป็นสำคัญ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น หรือวรรณะ แม้ราษฎร จะอยู่ห่างไกล หรือไร้สัญชาติ หากอยู่ภายใต้ขอบเขตเสถียรภาพของพระองค์ ก็ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือให้มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง



นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการ

ทำงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ ที่นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพลสกนิกรที่ประกอบอาชีพด้านการประมง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรกลุ่มชาวชาติพันธุ์ในถิ่นทุรกันดารที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทย ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เช่นเดียวกับราษฎรในพื้นที่อื่นที่ยังขาดแคลนทรัพยากร ราษฎรมีความยากจน พื้นที่ยังได้รับการ

พัฒนาไม่ทั่วถึงเนื่องจากห่างไกลความเจริญ อีกทั้งยังมีความแตกต่าง ทั้งด้านความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาในการสื่อสาร ให้ได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกของการรักษาแหล่งอนุรักษณ์ทรัพยากรสัตว์น้ำธรรมชาติ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (คอยต้า) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการยามชายแดนบ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น



อธิบดีกรมประมงกล่าวถึง โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทย ห่างไกลความเจริญ มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่ตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่บ้านสาละวะ-บ้านไลโว่ ตำบลไลโว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) และเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนการประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลก แต่เนื่องด้วยเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมา ทำให้มีปัญหาทั้งด้านคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค การศึกษา และเศรษฐกิจ ชุมชนชายแดนแห่งนี้จึงสมควรได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยการบูรณาการการพัฒนาชุมชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ละเลยคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้พระราชทานแนวทางการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมประมง จึงร่วมสืบสานพระราชปณิธานความห่วงใยคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้ดำเนินกิจกรรมด้านประมงเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านสาละวะ-บ้านไล่โว่ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2563 มาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2567 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี มีแผนการดำเนินงานในพื้นที่บ้านสาละวะ-บ้านไล่โว่ ดำเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากินพืช ปลาตูก และกบ) อาหารสัตว์น้ำ อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ (แผ่นพลาสติกปูบ่อ และกระชัง) พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อรายครัวเรือน มีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 60 รายต่อปี เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคภายในครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปใช้ในโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียนและบ่อปลาชุมชน จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เกษตรกรและเด็กนักเรียนมีปลาบริโภคทั้งภายในชุมชน และภายในโรงเรียน

โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้านการมีอาหารโปรตีนบริโภคภายในครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้จำนวนไม่น้อยกว่า 500 บาท/ครัวเรือน/ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อของเกษตรกรสามารถลดรายจ่าย ได้ดังนี้ 1) การเลี้ยงกบ ได้ผลผลิต



นายปัญญา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง



เฉลี่ยครัวเรือนละ 30 กิโลกรัม เกษตรกรสามารถขายได้กิโลกรัมละ 100 บาท ลดรายจ่ายได้ 3,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 2) การเลี้ยงปลาตูก ได้ผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 30 กิโลกรัม เกษตรกรสามารถขายได้กิโลกรัมละ 60 บาท ลดรายจ่ายได้ 1,800 บาท/ครัวเรือน/ปี และ 3) การเลี้ยงปลากินพืช ได้ผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 20 กิโลกรัม เกษตรกร



สามารถขายได้กิโลกรัมละ 40 บาท ลดรายจ่าย  
ได้ 800 บาท/ครัวเรือน/ปี

นับเป็นความสำเร็จที่กรมประมงได้ดำเนินการ  
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้กับ  
กลุ่มชนชาวชาติพันธุ์ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ  
ให้ได้มีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำไว้บริโภคใน  
ครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายในครอบครัว สามารถ  
พึ่งพาตนเองได้ ทำให้ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน  
ออกจากพื้นที่ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คน  
สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดคือ  
ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนท  
รามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า  
เจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะอยู่  
แห่งหนใดของผืนแผ่นดินไทย จะพระราชทาน



ความช่วยเหลือ โดยทรงเน้นย้ำเรื่องการรักษา  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความเป็นพื้นที่เขต  
มรดกโลก และให้ความเท่าเทียมกันในเรื่องหลัก  
มนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับ รวมถึง  
รักษานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของ  
ชุมชนเป็นสำคัญ



## กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม "สหกรณ์ออมดี มีสุข" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม "สหกรณ์ออมดี มีสุข" ภายใต้โครงการ "สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องของความพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและประเทศชาติ โดยให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ รู้จักวางแผนและมีวินัยในการใช้จ่ายเงินรู้จักเก็บออมซึ่งหากมีการเก็บออม ก็จะสามารถจัดสรรส่วนหนึ่งของรายได้ที่มีไปเก็บไว้ เพื่อการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ชำระหนี้ เป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริม ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น



บัญชีที่มีเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 500,000 บาท มีจำนวนลดลงร้อยละ 33 แม้แต่ผู้ฝากรายใหญ่ ก็มีจำนวนเงินฝากลดลงในปี 2566 เช่นกัน



กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นความสำคัญเรื่องการออมเป็นอย่างมาก เพราะการออมเงินเป็นวิธีปฏิบัติทางการเงินขั้นพื้นฐานที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้คนในทุกระดับ และจากข้อมูลสถาบันคุ้มครองเงินฝากพบสถิติปริมาณเงินฝากลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ปี และยังเป็น การลดลงของคนทุกกลุ่มในประเทศ ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงกลุ่มคนที่มีฐานะต่างมีเงินฝากในบัญชีลดลงโดยจำนวนเงินฝากที่มีเงินในบัญชีไม่เกิน 50,000 บาท หดตัวร้อยละ 3.61 จากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2566 พบว่าค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้มีเงินในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ขณะที่กลุ่มคนที่มีบัญชีเงินฝากมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท มีการปรับลดลงทั้งจำนวนเงินฝากและจำนวนผู้ฝากตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เช่น



เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน Kick Off กิจกรรม "สหกรณ์ออมดี มีสุข" ร่วมกันทั่วประเทศ โดยกำหนดระยะเวลาการออม 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2567 และได้ร่วมหยอดกระปุกเป็นปฐมฤกษ์ โดยมีเป้าหมายเป็นบุคลากร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ จำนวน 720.010 คน เริ่มต้นเก็บออมวันละ 10 บาท เป้าหมายการออม 1.072 ล้านบาท ในเดือนกันยายน และ 1.772 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถออมได้ทั้งแบบหยอดกระปุกหรือเปิดบัญชีใหม่หรือ ออมจากบัญชีเดิม ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ" กิจกรรม "สานฝันปันรักแด่น้องผู้ด้อยโอกาส" กิจกรรม "บำเพ็ญสาธารณประโยชน์



และโครงการ "สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ น้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด แผ่นดินของพ่อ" เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงขบวนการสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม





นายวิชาญ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมถึงเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกและน้อมนำพระราชปณิธานในการทำความดีโดยบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่วัยรุ่น ชุมชน และประเทศชาติ

การจัดกิจกรรม "สหกรณ์ออมดี มีสุข" ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้บุคลากรกรมฯ สมาชิกสหกรณ์ มีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารจัดการเงินออมได้อย่างต่อเนื่อง สร้างภูมิคุ้มกันสร้างความมั่นคงในชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างนิสัยการออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตัวเองและสร้างระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้ประเทศชาติในระยะยาวอีกด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว



## องคมนตรีติดตามอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทูนพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระนอง

องคมนตรีติดตามโครงการอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทูนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย นายวิกรม คัยนันท์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่โครงการอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทูนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมพบปะราษฎรในพื้นที่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทูนพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ตามที่ นายลำเนา สังปริเมธ ราษฎรบ้านเลขที่ 126/3 หมู่ที่ 10 บ้านน้ำทูน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายน้ำล้นในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านน้ำทูน เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง โดยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันโครงการฯ สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า 600 ไร่



70 ครัวเรือน รวมจำนวนราษฎรประมาณ 250 คน ในการติดตามการดำเนินงานครั้งนี้ องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนทั้ง 2 โครงการ เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นทั้งด้านเกษตรและอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดระนอง มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม 15 โครงการ แบ่งเป็นด้านพัฒนาแหล่งน้ำ 11 โครงการ ด้านการเกษตร 1 โครงการ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 1 โครงการ และด้านสาธารณสุข 2 โครงการ



องคมนตรีติดตามการพัฒนา >8  
ชุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อองฯ  
จ.บึงกาฬ

# องคมนตรีติดตามการพัฒนา ชุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อองฯ จ.บึงกาฬ



รายงาน

องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนา  
แหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 นาย  
จวีลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธาน  
อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายศุภ



รัชต์ อินทรารุท รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์โครงการชุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อองและชุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองบ่อองพร้อมระบบส่งน้ำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะ ปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป จากนั้นพบปะราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำ

โครงการชุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ

องและชุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองบ่อองพร้อมระบบส่งน้ำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ตามที่นายสีทน เนินภู ราษฎรบ้าน



ดอนเสียด หมู่ที่ 4 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ได้ขอพระราชทานโครงการ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดย กปร. สนับสนุนงบประมาณในปี 2560 ให้กรมชลประทาน ดำเนินการชุดลอกหนองบ่อเพื่อเพิ่มปริมาณความจุของน้ำ และก่อสร้างอาคารประกอบต่างๆ ปัจจุบัน สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 3,000 ไร่ ให้แก่ราษฎรบ้านดอนเสียด บ้านโนนสะแกง และบ้านดอนโพธิ์ ตำบลคำแก้ว จำนวน 620 ครัวเรือน 2,500 คน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร

# สารพัน

## เศรษฐกิจ สังคม

[marrygun55@gmail.com](mailto:marrygun55@gmail.com)



### สีสันพรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ

จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ" ประจำปี 2567 โดยมี นวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สุพจน์ ภูรัตน์โอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานแถลงข่าว ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้



## เดินหน้าเพิ่มสมรรถภาพฟาร์มเมอร์

อาชีพเกษตรกรบ้านเราซึ่งประสบปัญหาผลผลิตยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ อัตรารายได้เฉลี่ยไม่สูง อันเป็นผลมาจากเกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ สะท้อนอาชีพการเกษตรยังขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ในอาชีพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว กลายเป็นสมรรถภาพฟาร์มเมอร์ จึงเป็นคำตอบสุดท้ายที่สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรฯ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักในป็นี่ของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ที่นำโดย สมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการฯ ในการเร่งขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ด้าน "พัฒนาอุตสาหกรรม



โคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Dairy Industrial Development for a Better Life)" การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่ประกอบด้วย 3 แผนงาน

1. เร่งยกระดับฟาร์มเกษตรกรให้เป็นสมรรถภาพฟาร์มเมอร์ โดยการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรผ่านเกณฑ์มากยิ่งขึ้น พัฒนาฟาร์มประสิทธิภาพสูง โดยการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการฟาร์ม ไปยังฟาร์มเกษตรกรรายย่อย เช่น การเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบระดับฟาร์ม เป็นต้น

2. บริหารจัดการซัพพลาย หรือกระบวนการจัดการการผลิตเพื่อทำให้เกิดสินค้าหรือบริการขึ้นมา ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริหารการผลิต การจัดเก็บสินค้า ไปจนถึงกระบวนการจัดส่งผู้ซื้อของลูกค้า

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มเกษตรกรรายย่อยสู่ฟาร์มประสิทธิภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น

3. สร้างความมั่นคงของอุตสาหกรรม โคนม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มเกษตรกรรายย่อยเพื่อคอนแทรคต์ฟาร์มมิง การส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบระดับฟาร์ม การให้สำนักงานภาคจัดทำโครงการ Eco-efficiency เพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ทรัพยากรของ อ.ส.ค.อย่างคุ้มค่า เป็นต้น

ต้องจับตามูลงทุนทำไปแล้ว ผลลัพธ์ **output** ที่ออกมาจะเป็นจริงเหมือนกำพูศหรือกำลวง หรือกำ โฆษณาชวนเชื่อ.

### ส-เล-เต





เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกกล้วย ระวังหนอนม้วนใบกล้วย หนอนวัยแรกจะกัดกินอยู่ใต้ใบ โดยเริ่มจากขอบใบก่อนและขยายเป็นแถบกว้างเพื่อใช้ม้วนห่อตัว เมื่อหนอนโตขึ้นการม้วนใบมีลักษณะเป็นหลอดขาวและใหญ่ขึ้นตามตัว.....● โดยระยะเป็นตัวหนอนประมาณ 23-25 วัน มันจะเข้าดักแด้ภายในหลอด ประมาณ 10 วัน ก่อนจะกลายเป็นผีเสื้อ ใบกล้วยที่ถูกหนอนกัดกินทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ การป้องกันกำจัดโดยเก็บทำลายตัวหนอนที่พบตามใบกล้วย และนำไปทำลายนอกแปลงปลูก.....●

นายกะหล่ำปลี

# ส่งช่วยชาวบ้านหารายได้

- จับพื้นที่เปิดตลาดนัดขายสินค้า
- อุ้มค่าตั้ง-ค่าส่งหนุนค้าออนไลน์

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รว.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังพิจารณา

มาตรการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน โดยเฉพาะดูแล

คนตัวเล็ก เกษตรกร ผู้ประกอบการรายจิว ให้มี

โอกาสในการทำมาค้าขาย เพิ่มเงินในกระเป๋า

เป็นการเร่งด่วน ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัว โดย

เฉพาะภายในช่วง 2-3 เดือน ก่อนที่

โครงการใหญ่ คือ เงินดิจิทัล วอลเล็ต

จะออกมาในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้

“วิธีการเพิ่มเงินในกระเป๋า

ได้ทันทีสำหรับคนค้าขาย ก็ต้องหาสถานที่ขายให้ ซึ่งมีตลาดที่

กรมการค้าภายในดูแลอยู่ ทั้งตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย

รวมถึงตลาดสด โดยให้ไปดูว่าเพิ่มพื้นที่ค้าขายตรงไหนได้บ้าง ให้คน

เอาสินค้ามาขาย เพราะตลาดเหล่านี้มีคนเดินอยู่แล้ว จะช่วยเพิ่ม

รายได้เร็วกว่า หรืออาจจัดเป็นสถานที่เฉพาะให้ แล้วให้มาตั้งร้าน

ค้าขายกัน ซึ่งเป็นส่วนราชการ หรือสถานที่ที่มีคนผ่านมาก ก็

พิจารณาดำเนินการให้ ซึ่งอาจนำร่องในบางจังหวัดก่อน แล้วค่อย

ขยายไปจังหวัดอื่น ๆ ส่วนในกรุงเทพฯ อาจคุยกับหน่วยงานรัฐที่มี

พื้นที่หรืออยู่กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อขอใช้พื้นที่ในการ

จัดเป็นที่ขาย”

นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มช่องทางให้ประชาชน ร้านรายย่อย

ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน ให้มีโอกาสนำสินค้า

บนช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เหมือนกับที่จีนใช้เถาเป่า โมเดล ใน

การช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชนห่างไกลให้มีโอกาสในการขาย



สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกระทรวงพาณิชย์เข้าช่วยเหลือเรื่องค่าธรรมเนียมการขาย และฟรีค่าขนส่งให้ โดยแม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำอยู่แล้ว แต่ขอให้เพิ่มความเข้มข้น และต้องเข้าไปช่วยเข้าไปสอน เพื่อให้ขายสินค้าได้จริง ๆ อย่างเน้นแต่รายกลาง รายเล็ก ขอให้ลงลึกถึงรายย่อย รายจิ๋ว

นายภูมิธรรม กล่าวว่า สำหรับการลดรายจ่าย เรื่องดูแลค่าครองชีพ สินค้าขนส่ง ก็ยังมีความจำเป็น ก็ให้พิจารณาจัดให้เหมาะสม และต้องไม่กระทบต่อการค้าขายปกติของประชาชน โดยในส่วนกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีการจัดโมบายธงฟ้า นำสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่าย ก็ให้ดำเนินการต่อ เพื่อช่วยเหลือคนหาเช้ากินค่ำ แรงงาน คนชั้นกลาง และโมบายธงฟ้ายังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ด้วยการนำสินค้าเกษตรมาจำหน่าย และระบายช่วงที่ผลผลิตออกมาได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการจัดพื้นที่ขายให้กับคนตัวเล็ก ในส่วนของกรมการค้าภายใน สามารถดำเนินการได้ทันที โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ขายในตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย หรือในตลาดที่อยู่ในความส่งเสริม ส่วนการเพิ่มช่องทางในการขายออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนตัวเล็กให้ขายสินค้าออนไลน์ได้ โดยจะประสานแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ เช่น ซ้อปปี๊ ลาซาด้า หรือไปรษณีย์ไทย เข้ามาช่วยเหลือเพราะทำตลาดได้เร็วและขายได้ทันที แต่ถ้าเป็นการทำแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่ อาจต้องใช้เวลา และลูกค้าอาจไม่รู้จัก ทำให้ขายได้ยาก.

## ตัวอย่างDNAปี60 ปลาทอมคางดำ ตรงกับที่ระบาด

ที่กรมประมง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 ก.ค. นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงผลกระทบจากการนำเข้าปลาทอมคางดำเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ในราชอาณาจักรไทย ในกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.อว.) พร้อมด้วย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานคณะอนุ กมธ. นำทีมเข้าร่วมประชุมกับนายบัญชา สุขแก้วอธิบดีกรมประมง และเข้าตรวจสอบห้องเก็บตัวอย่างปลาที่คลองไผ่ในเขต โทล และธนาคารดีเอ็นเอ และห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ เพื่อทางหาหลักฐาน และข้อมูลการนำเข้าปลาทอมคางดำของบริษัทเอกชน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการส่งมอบตัวอย่างปลาที่บริษัทเอกชนอ้างว่าได้ส่งมอบให้กับกรมประมงแล้ว แต่กรมประมงยืนยันว่า ไม่พบหลักฐานการรับตัวอย่างปลาจำนวน 50 ตัว

ภายหลังประชุม นพ.วาโย เปิดเผยว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากกรมประมง ณ ขณะนี้ ถือว่าค่อนข้างละเอียด แม้ว่าคณะอนุ กมธ.จะยังคงมีข้อสงสัยเรื่องนี้ โดยในวันที่ 25 ก.ค.นี้ จะเชิญบริษัทเอกชนมาให้ข้อมูลต่ออนุ กมธ.เกี่ยวกับโครงการวิจัยปลาทอมคางดำทั้งหมด

ต่อมา นายบัญชา ได้นำคณะอนุ กมธ.เยี่ยมชมห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ 2 ห้อง โดยห้องแรกเป็นห้องเก็บตัวอย่าง อย่างที่มีสัตว์น้ำที่คลองไผ่เป็นตัวอย่างกว่า 160 ชนิด กว่า 5,000 โทล และพบมีโทล

คองปลาทอมคางดำที่เก็บมาจากบ่อธรรมชาติในพื้นที่ จ.นครปฐม ที่เก็บมาล่าสุดในเดือนนี้ และพาเยี่ยมชมห้องธนาคาร DNA และห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 6 อาคารปรีดา เนื่องจากเป็นห้องที่เก็บ DNA ครีบลาทอมคางดำที่อธิบดีประมงเคยกล่าวไว้ว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่าปี 2560 ในบ่อเพาะเลี้ยงของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อหาตรวจหาสาเหตุเกี่ยวกับการระบาดของปลาทอมคางดำ โดยมีการทอดแหในบ่อ พบมีปลาทอมคางดำ จึงได้เก็บตัวอย่างจากครีบลและขึ้นเนื้อมารักษาไว้ที่ห้องเก็บที่ห้องนี้ โดยจากการตรวจ DNA เบื้องต้นพบว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่แพร่ระบาดในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกันมาก

วันเดียวกัน ที่อาคารซีทีเอฟ สีสม นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีทีเอฟ แถลงข่าวประกาศความร่วมมือกับคณาจารย์จาก 8 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งโรงงานผลิตปลาป่นเพื่อบูรณาการแก้ไขสถานการณ์ของปลาทอมคางดำ โดยบริษัทสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 5 โครงการ ได้แก่ 1.ทำงานร่วมกับกรมประมงสนับสนุนการรับซื้อปลาทอมคางดำจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีการระบาด ราคา กก.ละ 15 บาท จำนวน 2,000,000 กก.นำมาผลิตเป็นปลาป่น โดยที่ผ่านมามีบริษัทร่วมมือกับโรงงานปลาป่นศิริแสงอร่าม จ.สมุทรสาคร รับซื้อปลาทอมคางดำในพื้นที่ไปแล้ว 800,000 กก.และยังมีแผนรับซื้ออย่างต่อเนื่อง 2.ร่วมสนับสนุนภาครัฐและชุมชนปล่อยปลาผู้ล่าลงสู่แหล่งน้ำ 200,000 ตัว โดยที่ผ่านมามีบริษัทส่งมอบปลากระพงขาวไปแล้ว 45,000 ตัว ให้กับประมง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ จันทบุรี 3.ร่วมสนับสนุนภาครัฐ ชุมชนและภาค

ประชาสังคม จัดกิจกรรมจับปลา สนับสนุนอุปกรณ์จับปลาและกำลังคนในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม "ลงแขกลงคลอง ทิ่มแมงกลองปราบทอมคางดำ" ที่จัดขึ้นในจ.สมุทรสงครามแล้ว 4 ครั้ง

4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาทอมคางดำ โดยมีสถาบันการศึกษาแสดงความสนใจเพื่อร่วมดำเนินการดังกล่าว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนามenuอาหารจากปลาทอมคางดำ อาทิ ปลาข้าวทรงเครื่อง ผงโรยข้าวญี่ปุ่น และน้ำพริกปลากรอบ และร่วมทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญในการหาแนวทางควบคุมประชากรปลาทอมคางดำในระยะยาว โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แสดงเจตจำนงร่วมมือกับบริษัทในการบูรณาการเพื่อพัฒนาแนวทาง ที่จะบรรเทาปัญหาในระยะยาวต่อไปและยินดีที่จะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม